



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง ผลการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อนุญาตให้สถานฝึกอบรมจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ จำนวน ๒ รุ่น นั้น

บัดนี้ การอบรมและสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและสอบตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการอบรมและสอบ ซึ่งมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's License) จำนวน ๒๑ ราย และมีผู้สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ จำนวน ๑ ราย และมีผู้ผ่านการอบรมและสอบ ซึ่งมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator's Certificate) และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator's License) จำนวน ๗ ราย และมีผู้สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายฉันทพันธ์ ชำโคกกรวด)

นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการแทน  
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผลการอบรมและสอบหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ  
โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๗ มีผู้สอบผ่าน จำนวน ๒๑ ราย และมีผู้สอบไม่ผ่าน จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	สอบภาคทฤษฎี (หมวดที่)					สอบ ภาคปฏิบัติ	สรุปผลสอบ
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑	นายอภิสิทธิ์ มิ่งปรีชา	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๒	นายคมณัฐ โพธิ์น้อย	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	นายวุฒิชัย หนูผาบ	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๔	นายวิชาญ หนูดี	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๕	นายฤทธิชัย บุญญา	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๖	นายนิธิ แก้วพ่วง	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๗	นายวันเฉลิม ฤทธิ์เดช	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๘	นายวินทร์ สำราญถิ่น	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๙	นายจารุพัฒน์ แก้วใส	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๐	นายชาณุภาพ ติรอด	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๑	นายอิทธิฤทธิ์ อมรวงศ์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๒	นายนันท์วัฒน์ วงศ์กำภู	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๓	นายพีรพัฒน์ สุขถาวร	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๔	นายสุทธินัย ดวงดารา	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๕	นายณัฐพงศ์ ศรีวิมาน	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๖	นายเกียรติคุณ ไพรินทร์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๗	นายอนุรักษ์ แอบทิพย์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๘	นายคงศักดิ์ แผ่กาย	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๑๙	นายโอภาส บุญญบาล	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๒๐	นายปลั่งกร วิชชุเวศคามินทร์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๒๑	นายพงศธร โชติรุจิรานนท์	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน
๒๒	นายสุวิทย์ สังข์สุทธิ	ได้รับการยกเว้นการสอบทฤษฎี					ผ่าน	ผ่าน

**หมายเหตุ**

๑. ลำดับที่ ๓ - ๒๒ ได้รับการยกเว้นการสอบภาคทฤษฎีตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ข้อ ๑๙ เกณฑ์การวัดผล (๒)



ผลการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (ครั้งที่ ๑)  
 โรงเรียนสยามการเดินเรือ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ มีผู้สอบผ่าน จำนวน ๗ ราย และมีผู้สอบไม่ผ่าน จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	สอบภาคทฤษฎี (หมวดที่)			สอบภาคปฏิบัติ	สรุปผลสอบ
		๑	๒	๓		
๑	นายขจร จารีย์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	-	ไม่ผ่าน
๒	นายสมชาติ วงศ์ใหญ่	-	ผ่าน	ผ่าน	-	ผ่าน
๓	นายก้านรงค์ เครือวัลย์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	-	ผ่าน
๔	นายประเทือง คุ่มพันธ์ุ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	-	ผ่าน
๕	นายยศวีร์ พงศ์พัชรสกุล	-	-	ผ่าน	-	ผ่าน
๖	นายมาวิน ธัญญะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	-	ผ่าน
๗	นายสุรินทร์ สุขรุ่ง	-	ผ่าน	ผ่าน	-	ผ่าน
๘	นายธีระศักดิ์ แก้วพิทักษ์	-	ผ่าน	ผ่าน	-	ผ่าน

